



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๕๐

ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนและเลขทะเบียนนิติบุคคลในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๙๙๑
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดอุดรดิตถ์ได้แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน และฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ผ่านระบบยืนยันตัวตน (SSO) ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า การบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐในการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแผนที่จะกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลในระบบ LTAX ONLINE รวมถึงระบบอื่นที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เสียภาษีพร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทุกรายการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓



ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๙๙๑

๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนและเลขทะเบียนนิติบุคคลในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๕๒๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน และฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ผ่านระบบยืนยันตัวตน (SSO) ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐในการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการ ประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแผนที่จะกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลในระบบ LTAX ONLINE รวมถึงระบบอื่นที่ใช้ในการจัดเก็บ ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีพร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทุกรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๖ - ๑๔๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายกษิต์เดช อินมาก โทร. ๐๙ ๖๖๕๔ ๖๔๑๗